

NGHI THỨC CHÚC LÀNH SÁCH THÁNH KINH & NHẬT KÝ THÁNH KINH

(dùng trong Chúa Nhật Lời Chúa)

Các cha xứ, cha phụ trách của các nhà đào tạo SVD và các cộng đoàn phải khuyến khích các thành viên của mình, mang theo Thánh Kinh, Nhật ký Thánh Kinh, Sách lễ Rôma bỏ túi có các bài đọc Lời Chúa của Chúa Nhật/hàng tuần, đến nhà thờ/nhà nguyện để được ban phúc lành đặc biệt cho sử dụng Kinh Thánh hàng ngày để đọc, nghiên cứu, học hỏi và cầu nguyện (Lectio Divina).

Vào cuối phụng vụ vào Chúa Nhật Lời Chúa, các thành viên của cộng đoàn được yêu cầu giờ Kinh thánh, v.v. Để được ban phúc lành đặc biệt khi họ cam kết đọc Thánh Kinh hàng ngày hay nghiên cứu, học hỏi Thánh Kinh.

Chủ tế:

Anh chị em (ACE) rất thân mến!

Tất cả ACE đã nhận được, đã đọc và suy gẫm Lời Chúa mà ACE tìm thấy trong Thánh Kinh và Nhật ký Thánh Kinh hoặc Sách lễ Rôma để câu chuyện về Chúa và về dân Chúa có thể ở cùng ACE tại nhà mình, trong cộng đồng, nhà thờ hoặc bất cứ nơi nào ACE chọn để đặt sách Thánh Kinh. Hãy yêu thích đọc hiểu về cách thức Chúa hoạt động trong tự nhiên và lịch sử. Hãy tìm hiểu về cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu. Hãy cởi mở với cách thức Chúa có thể tiếp tục nói với ACE thông qua việc đọc Sách Thánh.

Cộng đoàn:

Chúng con hứa sẽ trân trọng Thánh Kinh (Nhật ký Thánh Kinh) và sẽ đọc, suy gẫm và cầu nguyện với Lời Chúa hàng ngày để nhờ được truyền cảm hứng từ thông điệp của Thánh Kinh, chúng con có thể đến gần Chúa Kitô hơn và luôn sống gần gũi với Chúa và Lời thánh của Người.

Rảy nước thánh: Các thành viên của cộng đoàn phải giờ Thánh Kinh/Nhật ký Thánh Kinh hoặc các thiết bị điện tử có ứng dụng Thánh Kinh được mở ra khi chủ tế ban phúc lành cho họ bằng nước thánh.

Chủ tế:

Chúc tụng danh Chúa, lạ Chúa là Thiên Chúa chúng con; Chúa là nguồn của mọi phúc lành! Chúa đã mặc khải chính mình cho thụ tạo nhân loại của Chúa theo nhiều cách khác nhau. Ký ức của chúng con về sự mặc khải của Chúa được duy trì và tôn kính trong sách Thánh Kinh mà chúng con cầm trên tay.

Xin ghé mắt đoái nhìn với niềm hân hoan trên chúng con hôm nay khi chúng con đổi mới cam kết đọc và tưởng nhớ Chúa trong những câu chuyện ơn cứu độ của chúng con.

Xin hãy giúp chúng con hấp thụ sự khôn ngoan của Thánh Kinh và sống theo chân lý được Thánh Kinh soi dẫn.

Xin hãy khích lệ chúng con, cùng với sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần, để chúng con dùng những ấn phẩm thiêng liêng này mà cầu nguyện và truyền cảm hứng, hầu gia tăng đức tin và lòng sùng kính của chúng con, và xây dựng Vương quốc của chúng con.

Nhờ Lời Chúa, xin cho chúng con được biến đổi trở nên giống Chúa Kitô, Con của Chúa, Đấng hằng sống và cai trị với Chúa đến muôn thuở, muôn đời. Amen

Fr. Bernard Latus, SVD